
 

Y Pwyllgor Deisebau 

 

Lleoliad:  
 

 

  

Dyddiad:  
 

  

Amser:  
 

  

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

 

Cofnodion Cryno: 

 

  

Aelodau’r Cynulliad:  

 

 

  

Tystion:  

 

 

  

Staff y Pwyllgor:  

 

 

 

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.  
 

  

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau. 
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Trafododd yr Aelodau'r sesiynau tystiolaeth ar 11 Tachwedd a chytunwyd i ofyn i'r 

Bwrdd Iechyd Lleol a oedd wedi gwneud Asesiad o Effaith y Traffig, a'r hyn y gallai 

hynny ei ddangos o ran trin cleifion o fewn yr “awr aur”; ac ystyried sylwadau 

ysgrifenedig pellach y deisebwyr. 
 

 

 

Trafododd yr Aelodau'r sesiwn dystiolaeth ar 11 Tachwedd a chytunwyd i: 

 

 ysgrifennu at Gomisiynydd Heddlu Gogledd Cymru a'r Prif Gwnstabl i ofyn eu barn 

am y gweithgaredd anghyfreithlon honedig ar y tir comin;  

 ysgrifennu at Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac Undeb Amaethwyr Cymru i gael 

eu barn am y materion a godwyd gan y deisebwyr;  

 gofyn i Bwyllgor yr Amgylchedd ystyried goblygiadau'r ddeiseb wrth drafod 

deddfwriaeth sydd ar y gweill; ac  

 ailddosbarthu’r nodyn briffio cyfreithiol sy'n rhoi crynodeb o'r mater ymhlith yr 

Aelodau. 
 

 

 

Trafododd yr Aelodau'r sesiwn dystiolaeth a chytunwyd i: 

 

 aros am farn y deisebwyr am yr ohebiaeth flaenorol gan y Gweinidog; ac 

 ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a'r awdurdodau esgobaethol i 

ofyn eu barn am y ddeiseb. 
 

 

 

Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a gafwyd ar 11 Tachwedd, a chytunwyd i roi 

crynodeb o drafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb, ac ymhelaethu ar y materion ehangach, 

gan gynnwys rôl y Gwasanaeth Gyrfaoedd mewn ysgolion. 
 

 
 

 ŵ

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y 

Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd i ofyn ei farn. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i: 



 

 ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn ei barn 

am y ddeiseb; a  

 grwpio'r ddeiseb gyda deisebau eraill sy'n ymwneud â gwasanaethau bysiau yng 

Nghymru, a gwneud ymchwiliad byr i'r problemau.   
  

 

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y 

Gweinidog Addysg a Sgiliau i ofyn ei farn am y ddeiseb. 
 

 

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at: 

 

 y Gweinidog Addysg a Sgiliau; a’r 

 Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg  

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb, gan gynnwys sut y mae Gweinidogion wedi asesu eu 

dyletswyddau mewn perthynas â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 

Plentyn. 

 
 

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at: 

 

 y Gweinidog Addysg a Sgiliau; a  

 Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru   

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb. 
 

 
 

 

 

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i lunio crynodeb byr o 

ymatebion y rhanddeiliaid.  

 
 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 



 ofyn i'r Gweinidog, yng ngoleuni ei datganiad yn ddiweddar, beth yw'r amserlen 

ar gyfer yr astudiaeth; a  

 gofyn i'r deisebwyr eto a oes ganddynt unrhyw ymateb i ddatganiad y Gweinidog. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog 

am wybodaeth am y datblygiadau diweddaraf wrth i'r camau gweithredu a awgrymwyd 

gan y grŵp rhanddeiliaid gael eu datblygu gan swyddogion y Gweinidog. 
 

 ŵ

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog 

am wybodaeth am ganlyniadau'r gwaith o fonitro traffig yn y 12 mis nesaf, ac a oes 

unrhyw ddatblygiadau pellach gyda'r Asiantaeth Briffyrdd yn Lloegr.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y 

Gweinidog gan rannu gohebiaeth ddiweddaraf y deisebwyr, a gofyn am gael y 

wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniadau ei hymholiadau i Lywodraeth y DU a 

llywodraethau datganoledig eraill. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 ddiolch i'r Gweinidog am ei hymateb pellach, a gofyn am gael y wybodaeth 

ddiweddaraf am y datblygiadau; a  

 gofyn i'r deisebwyr eto a oes ganddynt unrhyw ymateb i ddatganiad y Gweinidog. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 grwpio'r ddeiseb gyda deisebau eraill sy'n ymwneud â gwasanaethau bysiau yng 

Nghymru, a gofyn i Glerc y Pwyllgor gynnig awgrymiadau am ymchwiliad byr yn 

canolbwyntio ar y problemau; a   

 gofyn i'r Pwyllgor Menter a Busnes drafod a oes lle i'r mater hwn ar ei flaenraglen 

waith.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yn 

sgîl ymateb y Gweinidog a nododd yn glir nad oes modd gostwng uchder y wal.   



 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan 

fod y camau gweithredu ar y mater bellach yn nwylo'r Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Brif 

Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, yn mynegi pryder ynghylch y 

diffyg ymateb, gan anfon copi at y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:  

 

 nodi'r sefyllfa a gofyn i'r Gweinidog am y wybodaeth ddiweddaraf, yn dilyn 

Cyfnod 2 y Bil, ynghylch a yw'r newidiadau a wnaed wedi datrys y sefyllfa; a  

 gofyn i'r deisebydd am ei sylwadau ynghylch llythyr y Gweinidog. 
 

 

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y deisebau a chytunodd i: 

 

 Lunio llythyr drafft ar gyfer y Gweinidog yn dwyn ynghyd yr amryfal faterion sydd 

wedi codi wrth drafod y ddeiseb, gan awgrymu materion i'r Gweinidog eu trafod 

ymhellach; a 

 thrafod cau'r ddeiseb pan fydd hyn wedi'i wneud.  

 
 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 gau'r ddeiseb yng ngoleuni ymateb y Gweinidog, a nododd y camau gweithredu sy'n 

cael eu cymryd ac sy'n bosibl ar hyn o bryd; a 

 thynnu sylw'r Gweinidog at gais y deisebydd am gyfarfod i fynd i'r afael â'r materion 

hyn. 
 

 

 



Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y 

Gweinidog, yn gofyn ei farn am sylwadau'r deisebydd.  Yn benodol: 

 

 i ba raddau y caiff clinigwyr wyro o'r canllawiau; 

 sut y cyfrifwyd yr amcangyfrif o £15-50 miliwn o arbedion, a'r rheswm am yr 

amrywiaeth eang yn y ddau ffigur; a  

 gofyn i'r Gweinidog a yw'r canllawiau'n cael eu defnyddio yn y GIG yn rhannau 

eraill y DU. 

 

Hefyd, cytunodd y Pwyllgor, yng ngoleuni'r cyfeiriad yn llythyr y Bwrdd Iechyd Lleol, i 

ysgrifennu at y Bwrdd Iechyd Lleol yn gofyn am ragor o wybodaeth am yr asesiad a 

wnaed gan yr Ymgynghorwyr Iechyd Rhywiol o'r problemau a wynebwyd gan gleifion. 
 

 ŷ

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i dynnu sylw 

Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol at y ddeiseb, a 

gofyn a oes ganddynt gapasiti i edrych ar y mater. 

 
 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 

 nodi'r ymatebion; a  

 grwpio'r ddeiseb gyda P-04-408 Gwasanaeth i Atal Anhwylder Bwyta ymysg 

Plant a Phobl Ifanc, a dod yn ôl at y ddwy ddeiseb pan fydd y Gweinidog wedi 

gorffen ei adolygiad.  
  

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am ymateb y 

deisebydd a'r Cyngor Sir. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yng 

ngoleuni ymateb y Gweinidog, a nododd yn glir nad yw'n cefnogi moratoriwm ar 

ddatblygu ffermydd gwynt.  
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan 

fod y cais cynllunio, a oedd wrth wraidd y ddeiseb, bellach wedi'i dynnu'n ôl. 



 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yng 

ngoleuni ymateb y Gweinidog, a nododd yn glir nad yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu 

newid ei pholisi yn y maes hwn. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yn 

sgîl ymateb yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd a Llywodraeth Cymru, a nododd eu barn 

yn glir. 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yng 

ngoleuni ymateb y Gweinidog, a nododd ei bod yn annhebygol y byddai Llywodraeth 

Cymru yn mabwysiadu cynllun o'r fath.  
 

 

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb, yng 

ngoleuni datganiad y Gweinidog bod y Rhaglen Gydgyfeirio Ewropeaidd wedi'i 

hymrwymo'n llwyr, a'i bod yn rhy fuan yn y rhaglen newydd i ystyried ceisiadau unigol.   
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at 

Gyngor Partneriaeth y Gweithlu i ofyn pryd y maent yn bwriadu datblygu'r cynllun 

Cyflog Byw.   
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn eto i'r 

deisebydd a oes ganddo unrhyw sylwadau am yr ymatebion a ddaeth i law 
 

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i: 

 



 ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth 

Leol gan dynnu sylw at y ddeiseb fel rhan o'r gwaith y mae’r Pwyllgor yn ei 

wneud ar hyn o bryd mewn perthynas â Masnachu mewn Pobl; a  

 chau'r ddeiseb.   

 
 ŵ

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i'w gohirio a'i 

thrafod mewn cyfarfod yn y dyfodol, er mwyn i'r Pwyllgor gael amser i ystyried barn y 

deisebwyr am lythyr yr RSPCA. 
 

 

 

Oherwydd bod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod ar 10 Rhagfyr 2013.  
 

 

 

Oherwydd bod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod ar 10 Rhagfyr 2013. 
 

 

 

Oherwydd bod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod ar 10 Rhagfyr 2013. 
 

 

 

Oherwydd bod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod ar 10 Rhagfyr 2013. 
 

 

 

Oherwydd bod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod ar 10 Rhagfyr 2013. 
 


